
Stjórnarfundur KAÍ 24.11.2024 kl. 12.00 á skrifstofu KAÍ, Íþróttamiðstöðinni Laugardal.  
 
Mætt: Reinharð, Hafþór og Ronja og á Zoom: Elías, Mæja og Sissó.  
 
1. Fjárhagur. 

a. Eigum um 2.000.000 kr. Í sjóð. 
b. Útistandandi hjá félögum um 700.000 kr. 
c. Eigum eftir að fá lokauppgjör hjá ÍSÍ í lok árs. 

 
2. Mótamál.  

a. GP4 2024 verður 30. nóvember í Varmá, Mosfellsbæ.  
b. Uppskeruhátíð KAÍ 1. des. í Smáranum, Kópavogi 19.00-21.00.  
c. RIG25 verður haldið laugardaginn 25. janúar 2025. Á áætlun. Nú þegar skráðir 13 erlendir 

keppendur og 2 erlendir dómarar. 
d. Mótaáætlun fyrir vorið:  

i. 1/2. febrúar GP1 2025 
ii. 15/16. mars: ÍM í kata og kumite 

iii. 26/27. apríl: GP2 2025 
iv. 3. og 4. maí: ÍMU kata og ÍMB kata. 

e. Mæja ætlar að óska eftir húsum frá félögunum fyrir þessa daga. 
 

3. Landsliðsmál 
a. Verkefni vorsins: 

i. EMU21 í Bielsko-Biala, ca 7 keppendur áætlaðir. 
ii. Series A Larnaca. Kýpur, ca 6 keppendur áætlaðir. 

iii. Swedish Open, Svíþjóð, ca 8 kata keppendur áætlaðir. 
iv. NM25 Álaborg, Danmörk, ca 16 keppendur áætlaðir. 
v. EM senior, Yerevan, Armenía, ca 7 keppendur áætlaðir. 

b. Landsliðsnefnd er með til skoðunar hegðun 3ja keppenda sem tóku þátt í SSEKF mótinu í 
Monaco. Fóru ekki eftir tilmælum fararstjóra og þjálfara og voru landinu ekki til sóma. 

 
4. Karateþing. 

a. Stefnt á að halda karateþing 2. mars 2025. Fyrsta fundarboð þarf að fara út fyrir 2. 
febrúar. Tillögur og framboð þurfa að berast til stjórnar fyrir 16. febrúar 2025. 
 

5. Karatekona og kataemaður ársins 2025. 
a. Reinharð lagði fram lista yfir árangur 2 kvenna og 3 karla á árinu. Listinn verður sendur til  

stjórnamann í tölvupósti. Hann lagði til að stjórnarmenn skiluðu inn vali sínu fyrir 
miðnætti 30. nóvember á kai@kai.is. 
 

6. Önnur mál. 
a. Fjögur félög hafa ekki haft starfsmenn á síðustu mótum sem þau hafa tekið þátt í. Ítrekað 

við þau að bæta úr ella verður þeim vísað frá keppni á mótum á vegum KAÍ. 
   

Fundi slitið kl 12.45. 

mailto:kai@kai.is

